

## Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Bordeaux



# Đường Hy Vọng

THÁNG NĂM 2024

### SUY NIỆM : Tháng hoa kính Mẹ Maria

Mỗi năm, tháng Năm là tháng Giáo Hội dành đặt để tôn kính Đức Mẹ. Tháng Hoa lại trở về cùng chúng ta như một cơ hội tuyệt vời để mọi người chúng ta, mọi thế hệ con cái loài người được dịp tỏ bày lòng kính yêu Mẹ Thánh trên trời bằng những đóa hoa thiêng liêng, bằng những lời kinh nguyện sốt sắng chứa đựng tâm tình hiếu thảo dâng lên Mẹ tấm lòng biết ơn chân thành. Bằng những chuỗi hạt Mân Côi, với những bản Thánh Ca về Mẹ, mọi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn cầu đều tổ chức những buổi cầu nguyện và kiệu hoa để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc.

Đối với người Việt Nam nói riêng, trong toàn thể nhân loại nói chung, vốn mang trong người dòng máu trọng tình Mẫu Tử, tháng Hoa dâng Mẹ càng là dịp thôi thúc chúng ta thêm lòng kính yêu Mẹ trên trời. Càng là dịp nhắc nhở chúng ta suy ngẫm về tình Mẹ yêu thương chúng ta như biển trời. Mẹ đã hằng giang tay cứu giúp, dìu dắt chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là những khi hoạn nạn hiểm nghèo. Đa số những ai đã từng vượt biển tìm tự do (trong đó có bản thân con và những người đi chung chuyến tàu) không ai có thể quên chặng đường rời bỏ quê hương xứ sở để mong tìm kiếm mô( cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người. Không ai có thể quên những giờ phút chơi vơi, vật vờ « thập tử nhất sinh » trên biển cả đầy sóng gió. Con còn nhớ trên tàu, những người Công Giáo không ngừng cất cao lời kinh, câu hát câu bầu cùng Đức Mẹ Maria, van xin Mẹ ra tay cứu giúp trợ phù. Những lời hát đó vẫn vang vọng trong tâm tưởng con : »Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian... », Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam... », « Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin xóa những nỗi đau buồn... » và đã in sâu vào tâm trí của mọi người trên chuyến tàu.

(Tiếp trang sau)

(Tiếp trang trước)

Là những người con vẫn hằng được Mẹ yêu thương, phù trợ, nâng đỡ ; chở che... xin chúng ta đừng bao giờ quên Mẹ và ơn thiêng Mẹ trao ban. Xin chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ trong tháng Hoa này những đóa hoa lòng thánh thiện, những việc lành phúc đức, những cử chỉ bác ái vị tha đối với những người bạn đồng hành cùng chúng ta. Mẹ không chỉ là nhịp cầu dẫn đưa chúng ta trở về với Cha trên trời mà Mẹ còn là dây nối kết chúng ta với nhau bằng tình yêu thương đích thực và tình liên đới chân thành.

Kính chúc quý Cha, quý Sơ và toàn thể Cộng Đoàn một tháng Hoa tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Thánh Maria.

Phê rô Dương Văn Hòa, Phó Tề Vĩnh Viễn.

### LỊCH PHỤNG VỤ

Thánh đường Saint Martial - 15 h 30

Chúa Nhật 2 tháng 6 năm 2024

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.



### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC 2024

Chúa Nhật 28 tháng 7

(Tin mừng : Sẽ có Cha Phương đồng hành)

Vui lòng đăng ký gấp để tiện việc tổ chức

Chị QUYÊN 06 14 47 62 93



Liên lạc Cộng Đoàn Bordeaux

Tuyên Úy : Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Phê rô Dương Văn Hòa

Email : [duongvanhoa33200@gmail.com](mailto:duongvanhoa33200@gmail.com)

Xưng tội hoặc xin lễ (từ tháng 9 đến tháng 6) : trước giờ lễ đầu tháng, xin gặp trực tiếp Cha khách đến dâng lễ.